

ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CÁC CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

PGS.TS NGUYỄN HỮU KHIỂN*

1. Quá trình hình thành và phát triển.

Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia hiện nay là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, được thành lập vào đầu thập niên 80 của thế kỉ XX (ngày 04-02-1983). Tuy nhiên lịch sử ra đời của Đảng bộ gắn liền với ngày thành lập Học viện từ những đảng viên đầu tiên - nòng cốt của chi bộ đầu tiên thuộc Trường Hành chính những năm đầu thành lập. Qua chặng đường hơn 26 năm phát triển, cùng với những bước thăng trầm của Học viện, Đảng bộ đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và ngày càng trưởng thành, lớn mạnh.

Nhìn lại chặng đường lịch sử 26 năm qua, mỗi đảng viên, mỗi công chức của Học viện đều tự hào về những thành tựu đã đạt được, cũng như những khó khăn, thử thách đã vượt qua.

- Đại hội Đảng bộ đầu tiên của Trường Hành chính Trung ương (nay là Học viện Hành chính) được tiến hành vào ngày 04-02-1983. Đây là Đại hội mở đầu cho một thời kì mới của quá trình phát triển Học viện Hành chính sau này. Tại Đại hội này, Đảng bộ xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung củng cố tổ chức bộ máy, thu hút nguồn nhân lực từ các nơi về xây dựng Học viện: thành lập các phòng, ban, khoa; từng bước xây dựng chương trình giảng dạy; tăng cường chỉ đạo các địa phương và dần dần xây dựng cơ sở vật chất của Trường trong hoàn cảnh đất nước còn nhiều khó khăn.

- Đại hội Đảng bộ lần thứ II tiến hành

vào ngày 07-12-1985, đã mở ra giai đoạn mới cho sự phát triển Học viện. Tại Đại hội này, Đảng ủy đã đưa ra chương trình hành động tập trung vào những nhiệm vụ bức xúc nhất: về chính trị tư tưởng, phát huy dân chủ, nâng cao trách nhiệm của đảng viên trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà trường; về tổ chức, nâng cao vị trí trách nhiệm của chi bộ, củng cố các đoàn thể quần chúng; về chuyên môn. Đảng ủy tập trung chỉ đạo biên soạn giáo trình, bài giảng cho các hệ bồi dưỡng cán bộ chính quyền cơ sở và cán bộ, công chức (CB.CC) nhà nước.

- Đại hội Đảng bộ lần thứ III (tháng 10-1988) đã đề ra nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện việc đổi mới Nhà trường trên các mặt sau:

+ Về chính trị, tư tưởng: quán triệt trong toàn Đảng bộ đường lối đổi mới của Đảng nhằm tạo ra sự chuyển biến cơ bản của Nhà trường.

+ Về tổ chức: thành lập thêm các đơn vị mới, các chi bộ được tăng thêm cùng với công tác phát triển đảng ở các đơn vị.

+ Về chuyên môn: với sự giúp đỡ của các chuyên gia quản lý Xô viết trực tiếp giảng dạy và giúp đỡ về công tác đào tạo và nghiên cứu, Đảng ủy và Nhà trường khi đó đã tiến hành hoàn thiện dần hệ thống chương trình, giáo trình, tài liệu tham khảo để các giảng viên Việt Nam trực tiếp giảng dạy. Nhiệm vụ này đã được hoàn thành với kết quả cao.

* Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Học viện Hành chính.

- Đại hội Đảng bộ lần thứ IV tiến hành vào tháng 9-1991, trên cơ sở những thành tựu đạt được. Đảng bộ đã lãnh đạo Nhà trường tiếp tục phấn đấu vươn lên theo kịp với đà đổi mới đang ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu. Tháng 7-1992, Trường Hành chính Quốc gia được đổi tên thành Học viện Hành chính Quốc gia.

Cũng trong nhiệm kỳ này, ngoài những nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức, Trung ương đã chuyển Đảng bộ Trường Hành chính Quốc gia từ trực thuộc Quận ủy Đống Đa sang trực thuộc Đảng bộ Khối cơ quan Khoa giáo Trung ương (tháng 6-1992).

- Đại hội Đảng bộ lần thứ V tiến hành vào tháng 12-1994, đã xây dựng các chương trình hành động cụ thể, phấn đấu đưa Học viện phát triển lên một bước mới. Đây cũng là thời kỳ mà cuộc cải cách hành chính và tư pháp được đẩy mạnh, đặt ra cho Học viện những nhiệm vụ mới khó khăn và nặng nề hơn, đòi hỏi sự lãnh đạo của Đảng bộ phải có sự đổi mới về phương thức cũng như nâng cao về chất lượng.

- Đại hội Đảng bộ lần thứ VI (tháng 4-1999) đã khẳng định những thành tựu đã đạt được của Học viện và nghiêm túc kiểm điểm những tồn tại, yếu kém, rút ra những bài học kinh nghiệm xác đáng và đề ra nhiệm vụ chấn chỉnh những lệch lạc, khắc phục khó khăn để tiếp tục phát triển vững chắc. Đại hội cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ chuyên môn phù hợp với những đòi hỏi của giai đoạn mới, nổi bật là việc mở rộng quy mô đào tạo, bồi dưỡng (ĐT,BD) nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nhằm góp phần tích cực và việc xây dựng đội ngũ CB,CC theo mục tiêu chiến lược cải cách nền hành chính nhà nước.

Trong nhiệm kỳ Đại hội này, Chi bộ Học viện Hành chính Quốc gia (cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh) được chuyển giao từ trực thuộc Quận ủy Quận 10, Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh về trực thuộc Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia (Hà Nội) thuộc Đảng bộ Khối cơ quan Khoa giáo Trung ương.

- Đại hội Đảng bộ lần thứ VII (tháng 4-2002) tiếp nối những thành tựu đã đạt được, phấn đấu xây dựng Học viện phát triển lên tầm cao mới. Trong nhiệm kỳ này, diễn ra sự thay đổi quan trọng về tổ chức. Đảng bộ Học viện chuyển từ trực thuộc Khối các cơ quan Khoa giáo Trung ương sang trực thuộc Đảng bộ Khối I các cơ quan Trung ương (tháng 9-2003); Học viện Hành chính Quốc gia chuyển từ cơ quan trực thuộc Chính phủ về trực thuộc Bộ Nội vụ (tháng 11-2003); tuy nhiên, Đảng bộ Học viện vẫn là Đảng bộ độc lập, thực hiện sự lãnh đạo toàn diện các hoạt động của Học viện dưới sự chỉ đạo của Đảng đoàn Bộ Nội vụ.

- Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII (tháng 10-2005) diễn ra trong bối cảnh Học viện mới được chuyển giao từ cơ quan trực thuộc Chính phủ chuyển thành tổ chức sự nghiệp trực thuộc Bộ Nội vụ. Theo Quyết định số 234/2003/QĐ-TTg ngày 13-11-2003 của Thủ tướng Chính phủ "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia". Học viện Hành chính Quốc gia là trung tâm quốc gia về ĐT,BD CB,CC nhà nước, tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, biên chế tài chính theo quy định của pháp luật; thực hiện chức năng ĐT,BD đội ngũ CB,CC, viên chức nhà nước, các chức danh công chức các cấp; CB,CC cơ sở, công chức dự bị, đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên các chuyên ngành hành chính và quản lý nhà nước; nghiên cứu khoa học hành chính và tư vấn cho Chính phủ trong lĩnh vực hành chính và quản lý nhà nước.

Trong nhiệm kỳ này, cũng diễn ra sự thay đổi quan trọng về tổ chức. Đảng bộ Học viện nhận bàn giao Chi bộ Phân viện Tây Nguyên từ Đảng ủy Khối cơ quan Dân - Chính - Đảng tỉnh Đắk Lắk về trực thuộc Đảng bộ Học viện (năm 2006); Đảng bộ Học viện chuyển từ trực thuộc Đảng bộ Khối I cơ quan Trung ương về trực thuộc Đảng bộ Học viện Chính trị - Hành chính

quốc gia Hồ Chí Minh (theo Quyết định số 775-QĐ/ĐUK ngày 24-4-2009 của Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương); Học viện Hành chính Quốc gia chuyển từ cơ quan trực thuộc Bộ Nội vụ về trực thuộc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh với tên gọi mới: Học viện Hành chính. Theo đó, một số chức năng, nhiệm vụ của Học viện cũng có sự thay đổi và điều đó có những ảnh hưởng nhất định đến tư tưởng, tình cảm của CB,CC Học viện. Tuy nhiên, Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện đã thống nhất cao trong việc lãnh đạo Học viện thực hiện theo đúng những yêu cầu và sự chỉ đạo của Trung ương, do đó, thời gian qua, Học viện vẫn ổn định và tiếp tục có những bước phát triển mới.

Nhìn lại chặng đường 26 năm phát triển, trải qua 8 kỳ Đại hội, đến nay, Đảng bộ Học viện đã thực sự lớn mạnh. Từ một Đảng bộ khi thành lập chỉ có 32 đảng viên với 3 chi bộ trực thuộc, hiện nay, đã có 335 đảng viên với 28 chi bộ trực thuộc và 10 năm liền (1999-2008), Đảng bộ được công nhận là *Đảng bộ trong sạch, vững mạnh*; trong đó, có 5 năm liên tục (2001-2005), đạt *Đảng bộ trong sạch, vững mạnh* tiêu biểu, được Đảng ủy Khối I Cơ quan Trung ương tặng *Băng khen*.

2. Đảng bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Thực hiện Quy định số 97-QĐ/TW ngày 22-3-2004 của Ban Bí thư Trung ương về “chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp” (trước đây là Quy định số 51-QĐ/TW ngày 19-11-1992), trong những năm qua, Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia đã thực hiện đúng chức năng hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và viên chức Học viện thực hiện tốt, có chất lượng nhiệm vụ ĐT,BD đội ngũ CB,CC nhà nước, đào tạo nguồn nhân lực cho nước nhà. Có thể kể đến những kết quả nổi bật trên các mặt chủ yếu:

a. Về lãnh đạo công tác ĐT,BD.

- Công tác bồi dưỡng gắn liền với bề dày

lịch sử của Học viện và được Đảng ủy hết sức quan tâm chỉ đạo. Trong 50 năm qua, đã có hàng trăm ngàn CB,CC thuộc các ngành và địa phương được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo các ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp tại Học viện. Nắm bắt được các yêu cầu đa dạng của đội ngũ CB,CC ở các ban, ngành và địa phương, cơ sở, Đảng ủy phối hợp với Ban Giám đốc Học viện chỉ đạo các khoa chuyên môn chủ động xây dựng chương trình bồi dưỡng, mở lớp theo đơn đặt hàng của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và đã thu được kết quả tốt từ các loại hình này như các lớp bồi dưỡng: hành chính văn phòng, hành chính doanh nghiệp, kỹ thuật soạn thảo văn bản, tin học hành chính, thư ký lãnh đạo... Các chi bộ làm nòng cốt lãnh đạo việc thực hiện cải cách và đổi mới trong công tác ĐT,BD: lấy người học làm trung tâm; gắn lý luận với các tình huống quản lý thực tiễn; tăng cường tính độc lập tích cực của người học bằng những phương pháp giảng dạy hiện đại kết hợp với hiện đại hóa từng bước các phương tiện hỗ trợ giảng dạy..

- Công tác đào tạo của Học viện bao gồm nhiều cấp học khác nhau: Học viện đã xây dựng được chương trình, giáo trình cho các cấp học: trung học, đại học và sau đại học. So với bề dày lịch sử 50 năm của Học viện, công tác đào tạo của Học viện còn hết sức non trẻ, mới chỉ thực sự bắt đầu thực hiện trên phạm vi rộng trong vòng hơn 10 năm trở lại đây. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và Ban giám đốc Học viện kết hợp với nỗ lực cao của đội ngũ cán bộ quản lý chuyên môn và đội ngũ giảng viên, công tác đào tạo của Học viện đã dần dần đi vào nề nếp, chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao, phương pháp giảng dạy hướng tới việc nâng cao năng lực của học viên, sự sáng tạo tự nghiên cứu của sinh viên... và từng bước được áp dụng rộng rãi trong Học viện, được người học đánh giá cao. Đến nay, đã có hàng vạn cử nhân hành chính ra trường, trên một ngàn

học viên cao học được cấp bằng Thạc sĩ chuyên ngành quản lý hành chính công và một số nghiên cứu sinh khóa đầu đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ hành chính. Hiện tại, còn có hàng chục ngàn sinh viên đang theo học các hệ đào tạo đại học, trung học và trên đại học chuyên ngành hành chính ở các cơ sở trong và ngoài Học viện.

b. Về các hoạt động khoa học.

Xác định rõ hoạt động nghiên cứu khoa học-công nghệ là cơ sở, nền tảng quan trọng của việc nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập trong Học viện, trong nhiều năm qua Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện hết sức chú trọng chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học tập trung vào một số định hướng chính, vừa nhằm khắc phục tình trạng phân tán đề tài vừa tập trung vào việc đổi mới nội dung chương trình, giáo trình theo hướng xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc nâng cao chất lượng ĐT.BD CB.CC theo ngạch bậc, theo chức danh và đơn đặt hàng của các cơ quan, đơn vị, tổ chức... Kết quả nghiên cứu không những được áp dụng ngay vào việc đổi mới nội dung, chương trình, giáo trình, tài liệu cho ĐT.BD CB.CC nhà nước mà còn góp phần nâng cao trình độ, năng lực nghiên cứu của đội ngũ giảng viên về hành chính và quản lý nhà nước. Có thể nói, kết quả công tác nghiên cứu khoa học - công nghệ của Học viện trong những năm vừa qua đã có những đóng góp rõ nét phục vụ trực tiếp nhiệm vụ ĐT.BD và tư vấn về hành chính trong công cuộc cải cách hành chính cũng như quá trình xây dựng và củng cố Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, qua đó cho thấy, những định hướng về công tác nghiên cứu khoa học - công nghệ mà Đảng ủy Học viện đã đưa ra là chính xác và thiết thực góp phần quan trọng vào việc tạo nên sắc thái đặc thù của một cơ sở hàng đầu của đất nước về nghiên cứu và giảng dạy khoa học hành chính, đồng thời qua đó góp phần nâng cao vị thế của Học viện trong hệ thống đào tạo đội ngũ cán bộ của Đảng và Nhà nước. Cùng với hoạt

động nghiên cứu, thông tin về khoa học, công tác ĐT.BD đã được tuyên truyền, quảng bá rộng rãi qua hoạt động của Tạp chí Quản lý nhà nước - cơ quan ngôn luận chính thống của Học viện. Tạp chí đã thực hiện tốt chức năng thông tin khoa học của Học viện, đảm bảo nội dung ngày càng tốt hơn, hình thức ngày càng đẹp hơn, góp phần thiết thực vào việc tuyên truyền, phổ biến có hiệu quả các chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính, thông tin các chính kiến của các nhà khoa học đóng góp cho các chương trình nghiên cứu của Học viện và các sản phẩm khác phục vụ xã hội, cung cấp tài liệu tham khảo cho học viên, cho ĐT.BD trong và ngoài Học viện.

c. Về hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Trong suốt quá trình phát triển của Học viện từ khi mới thành lập đến nay, công tác đối ngoại luôn được coi là một hoạt động có tính chiến lược trong nhiệm vụ chính trị của Học viện nhằm mở rộng quan hệ tiếp nhận thông tin về hành chính tiên tiến từ các nước có nền hành chính phát triển theo đúng đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Hoạt động đối ngoại được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện chỉ đạo theo hướng vừa tiếp tục củng cố các quan hệ đã có, vừa đẩy mạnh các quan hệ hợp tác với các nước để học tập và trao đổi kinh nghiệm trong nghiên cứu và giảng dạy hành chính. Nhờ đó, các dự án hợp tác với Cộng hòa Liên bang Đức, Thụy Sĩ, Đan Mạch, Ca-na-đa, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hội đồng Anh... và một số nước châu Á khác đã đạt được kết quả tốt, mở ra các quan hệ mới hứa hẹn những triển vọng tốt hơn.

Bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Học viện, trong quá trình thực hiện công tác đối ngoại, các cán bộ, đảng viên của Học viện luôn thực hiện đúng đường lối, quan điểm đối ngoại của Đảng và Nhà nước, các quy định trong công tác đối ngoại luôn được chú ý thực hiện nghiêm túc.

50 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỌC VIỆN

d. Về lãnh đạo xây dựng cơ sở vật chất chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức:

Trong nhiều năm qua, Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện luôn có quan điểm thống nhất trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở vật chất của Học viện, ưu tiên cho đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập và từng bước nâng cấp đồng bộ, hiệu quả. Theo đó số lớp học ngày càng tăng, việc trang bị phương tiện hỗ trợ giảng dạy hiện đại, số phòng học chuẩn bảo đảm phương pháp giảng dạy hiện đại cũng ngày càng tăng. Bên cạnh đó, đời sống của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Học viện ngày càng được cải thiện theo sự phát triển đi lên của xã hội. Đặc biệt, trong khoảng thời gian đầu những năm 2000, Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện đã phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết cho hàng trăm gia đình CB,CC có đất xây dựng nhà ở hoặc mua nhà chung cư theo chính sách nhà nước, giúp cho nhiều cán bộ, đảng viên và quần chúng ổn định cuộc sống lâu dài.

d. Về lãnh đạo các đoàn thể quần chúng.

Cùng với sự phát triển đi lên của Học viện trong suốt chặng đường lịch sử 50 năm, các đoàn thể quần chúng trong Học viện (bao gồm: tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Ban Nữ công) cũng không ngừng lớn mạnh cả về tổ chức và chất lượng hoạt động. Đa số các thành viên thuộc các tổ chức quần chúng có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày càng được nâng cao, luôn nhất trí cao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị; đội ngũ cán bộ lãnh đạo các đoàn thể quần chúng có tinh thần trách nhiệm cao, có trình độ khoa học và nhiệt tình trong công tác.

Đạt được kết quả trên là nhờ Đảng ủy Học viện đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, thường xuyên quan tâm và chỉ đạo sát sao các mặt hoạt động của các đoàn thể quần chúng trong đội ngũ cán bộ và cả lực lượng sinh viên của Học viện. Sự lãnh đạo nhằm

vào các phương châm: hoạt động của các đoàn thể luôn có sự định hướng của Đảng bộ; hoạt động của các đoàn thể không tách rời nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước, cấp trên giao cho Học viện; bảo đảm tính chất hoạt động tự nguyện, gắn tính chất của đoàn thể với nhiệm vụ của Học viện; hoạt động của các đoàn thể gắn liền với xây dựng và tạo nguồn đảng viên cho Đảng bộ.... Trên cơ sở đó, các đoàn thể quần chúng đã hoàn thành tốt sứ mệnh của tổ chức mình, tạo nên những thành quả quan trọng góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Học viện nói riêng và trong toàn hệ thống nói chung, bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện vừa đúng hướng với sự lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vừa góp phần xây dựng đội ngũ công chức nhà nước ngày càng vững mạnh.

3. Một số nhiệm vụ chủ yếu của Đảng bộ Học viện trong những năm tới.

Tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị đối với Học viện, từ nay đến hết năm 2010, Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, quán triệt đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng trong Nghị quyết Đại hội X, Nghị quyết các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa X và “Phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương đến năm 2010” đến từng cán bộ, đảng viên, xây dựng chương trình hành động, động viên toàn thể CB,CC, viên chức và lao động hợp đồng trong Học viện thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng.

Hai là, Đảng ủy và các ban chi ủy trực thuộc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ là hạt nhân chính trị trong lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác chuyên môn của Học viện. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy, chi ủy để đảm bảo tính chiến đấu, tính giáo dục và sự lãnh đạo của Đảng trong các nội dung hoạt động của các đơn vị chuyên môn, các đoàn thể trong Học viện.

Ba là, tăng cường đoàn kết nội bộ, tập trung sức lực và trí tuệ của toàn Đảng bộ Học viện để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ Đ.T, B.D CB, CC, đồng thời nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học hành chính, mở rộng quan hệ đối ngoại, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Học viện giai đoạn 2008-2010.

Bốn là, đẩy mạnh các mặt công tác và các phong trào thi đua của các đoàn thể quần chúng nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, chủ động sáng tạo trong công việc, cố gắng khắc phục khuyết điểm, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết

của Đảng bộ Học viện.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra chấp hành Điều lệ, chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Coi trọng hoạt động giám sát của các tổ chức quần chúng, giữ vững kỉ luật, kỉ cương trong mọi hoạt động của Học viện. Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Đảng bộ, đưa hoạt động của Học viện vào trật tự, kỉ cương, nề nếp, đúng với vị thế của Học viện. Xây dựng các tổ chức quần chúng, các đơn vị chuyên môn trong Học viện vững mạnh; phấn đấu giữ vững Đảng bộ trong sạch, vững mạnh □

* * * * *

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH 50 NĂM...

(Tiếp theo trang 5)

Nghị quyết Đại hội X của Đảng về công tác Đ.T, B.D công chức nhà nước và chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Học viện tập trung vào việc nâng cao chất lượng tất cả các loại hình Đ.T, B.D, tăng cường trang bị kiến thức kĩ năng QLNN góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ CB, CC chính quyền địa phương và công chức hành chính sự nghiệp; tiếp tục phát huy hướng đào tạo tại chức theo địa chỉ, chức danh và theo yêu cầu của địa phương. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh đào tạo trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ về hành chính và QLNN để nâng cao chất lượng, chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ công chức hành chính. Đẩy mạnh đổi mới chương trình, giáo trình Đ.T, B.D theo hướng ngày càng phù hợp với đối tượng, cập nhật, bám sát yêu cầu của nền hành chính trong bối cảnh mới; tăng cường rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ hành chính; áp dụng các phương pháp giảng dạy, học tập tiên tiến với các trang thiết bị hiện đại.

đào tạo và phát triển về số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên về chuyên môn và kĩ năng nghiệp vụ; tích cực khai thác tiềm năng khoa học và kinh nghiệm thực tiễn của lực lượng giảng viên kiêm chức; tiếp tục đổi mới công tác nghiên cứu khoa học theo hướng phát triển khoa học hành chính, góp phần xây dựng lý luận hành chính hiện đại phục vụ công tác Đ.T, B.D CB, CC và yêu cầu cải cách hành chính.

Từ truyền thống của 50 năm xây dựng và phát triển, tập thể CB, CC Học viện Hành chính quyết tâm đổi mới mạnh mẽ hơn nữa mọi mặt hoạt động, phát huy nội lực và sức mạnh tổng hợp, tranh thủ sự giúp đỡ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh để phát triển tiềm năng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực hành chính, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phát huy mạnh mẽ vai trò của một trung tâm quốc gia về Đ.T, B.D, CB, CC hành chính nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CC, viên chức nhà nước □

Học viện tăng cường công tác quản lý